
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญประจำปี  สมัยที่  ๓  ของปี  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ครั้งที่  ๑ 
วันที่  9  สิงหาคม  ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

ผู้มาประชุม  จำนวน 12  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน   -    คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 10  คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 เรื่องการจัดกิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
ประธานสภาฯ  - ด้วยอำเภอชุมแพได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวัน
จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 

ภาคเช้า 06.30 น. พิธีบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ หน้างานป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย (สถานีย่อยศูนย์เมืองชุมแพ) ภาค่ำ 18.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่อง
ราชสักการะ และจุดเทียนพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธีห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว 

 

  1.2 การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ประธานสภาฯ  - ด้วยเทศบาลตำบลโนนสะอาด จะได้ดำเนินการจัดโครงการถวายพระชัยมงคลและปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพ่ือ
เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ 14 
สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณบึงหนองผือ หมู่ที่ 6 บ้านสมบูรณ์สุข ตำบลโนนสะอาด 
จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวต่อไป 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

28 พฤษภาคม ๒๕62 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา
พอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ของปี ๒๕62 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕62 ด้วยมติ ดังนี้ 

รับรอง  ๑1  เสียง  
ไม่รับรอง   0  เสียง  
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 



 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 

วาระท่ี ๑ (ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง) 
ประธานสภาฯ  - ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดได้ยื่นญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2563 เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ของปี  
2562 เพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและตราเป็นเทศบัญญัติ
ต่อไป  ซึ่งในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณนั้นจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ 
จะต้องพิจารณาใน ๓ วาระ คือ 

  วาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่าง โดยจะให้ที่ประชุมได้อภิปรายพอสมควร 
แล้วจะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่ 

  วาระที่ ๒ การแปรญัตติเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติแห่งร่างฯ โดยจะให้ที่ประชุม
ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือตามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 

  วาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ โดยจะไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  ก่อนที่ประชุมสภาฯ จะได้พิจารณาปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ นั้น ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดได้แถลงรายละเอียดงบประมาณประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เชิญครับ 

 

นายกเทศมนตรี  - ได้แถลงงบประมาณประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖3 ต่อที่ประชุม
สภาฯ ให้ทราบถึงสถานการณ์การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ดังนี้ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2562   ดังต่อไปนี้  

    1. สถานการคลัง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ประมาณการรายรับไว้   
43,430,000 บาท (เงินรายได้ 25,430,000 บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล 18,000,000 บาท) ทั้งนี้ 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น การตั้งงบประมาณด้านรายได้ที่จัดเก็บเองของเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป และการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย ให้กระทำ
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กำหนด เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ตาม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
รายรับให้จัดทำประมาณการายรับทั้งปีให้ครบทุกหมวด ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนด
วงเงินรายจ่ายไว้ 43,430,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถบริหารงานขององค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรและจัดการบริการสาธารณด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมารของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล คือรายรับเท่ารายจ่าย 

    2. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและในปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม แต่
เทศบาลตำบลโนนสะอาดก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุก
รายการ  



เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างความผาสุก ความสงบปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย  จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ดำเนินการจัดทำและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด   

สำหรับรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 นั้น ปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖3 ที่ได้นำเสนอต่อที่
ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 

 ...............................................(ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ).................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานสภาฯ  -ได้ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาและร่วมปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ เป็นเวลา
พอสมควร และให้ผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายได้อภิปราย แต่เนื่องจากไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ประธานสภาฯ 
จึงได้ขอมติในท่ีประชุมรับหลักการแห่งร่างฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ด้วยมติ
เป็นเอกฉันท์ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

  5.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖2 

  5.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ  - เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว ในลำดับต่อไปต้องมีการ

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 เนื่องจากไม่ได้มี
การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ไว้ โดยให้สภาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติ และรับคำแปรญัตติ 
ซึ่งสภาต้องกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔ ชั่วโมงนับ
แต่รับหลักการ โดยการเสนอคำแปรญัตติต้องทำล่วงหน้าเป็นหนังสือเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน และที่
ประชุมสภาต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ในเบื้องต้นขอให้
ที่ประชุมได้เสนอก่อนว่าเห็นสมควรจะให้มคีณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติฯ กี่คนเชิญครับ 

 

นายประเสริฐ ตลับเงิน  - เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้งหมด 3 คน 
(สท. เขต 1) 
ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมฯ ได้เสนออีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมฯ 
 

มติที่ประชุม  - ที่มติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรมการฯ จำนวน 3 คน ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 เสียง 
ประธานงดออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการจำนวน 3 คน  โดยจะเลือกทีละคน ในการ
เสนอนั้นให้เสนอทีละรายชื่อ และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน และจะขอมติที่ประชุมเป็นคนๆ ไป 
จนครบ 3 คน  

 

  คณะกรรมการคนที่ ๑ 
นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - เสนอ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาฯ เขต 1  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายประมวล   
(สท. เขต 1) เกิดคำ  สมาชิกสภาฯ เขต 1   ๒. นายวิมาลย์  เส็งภูวียง สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมจะเสนอชื่อคนอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมว่า เห็นชอบให้ นายบุญแสง  พรนิคม เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 หรือไม่ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

  คณะกรรมการ คนที่ ๒ 
นายประมวล  เกิดคำ  - เสนอ นายสานิต  ชมพูมาตย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายชัยชนะ   
(สท. เขต 1) กลางสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต 1   ๒. นายทะ  ไกรเวียง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมจะเสนอชื่อคนอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมว่า เห็นชอบให้ นายสานิต  ชมภูมาตย์  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

  คณะกรรมการ คนที่ ๓ 
นายชัยนะ  กลางสุวรรณ  - เสนอ นายประเสริฐ  ตลับเงิน สมาชิกสภาฯ เขต 1  มีผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายบุญแสง       



(สท. เขต 1) พรนิคม สมาชิกสภาฯ เขต 1   ๒. นายประมวล  เกิดคำ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมจะเสนอชื่อคนอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมว่า เห็นชอบให้ นายประเสริฐ  ตลับเงิน เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ   - คณะกรรมการฯ ก็ได้ครบทั้ง ๓ ท่าน แล้ว สำหรับการเลือกประธานคณะกรรมการฯ และ
เลขานุการนั้นขอให้คณะกรรมการฯ ได้ไปประชุมเพ่ือเลือกกันเอง  

 

5.2.๒ สภากำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ          
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอ กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 

๒๔ ชั่วโมง 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ได้เสนอให้กำหนดเวลาในการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
(สท. เขต 2)  1. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  2. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  3. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ และคำแปรญัตติที่คณะกรรมการ
แปรญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 และส่งรายงานให้กับประธานสภาฯ 
ภายในวันที่  21 สิงหาคม  ๒๕61 เพ่ือประธานสภาฯ จะได้ทำหนังสือแจ้งนัดประชุมพิจารณาวาระท่ี 
2 และวาระ 3 ต่อไป  

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้เสนออีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอจึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายชาญชัย  ชาติพหล เสนอด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ๑1 ต่อ ๐ 
เสียง ประธานงดออกเสียง 

/5.3 การพิจารณา... 
 
 

5.3 การพิจารณาการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2561 แผนงานการเคหะและชุมชน งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนเอกชน  

ประธานสภาฯ  - เนื่องจากนายกเทศมนตรีตำบลโนสะอาดได้เสนอญัตติขอให้สภาฯ พิจารณาการดำเนินงาน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานการเคหะและชุมชน งบอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนเอกชน ดังนี้ 
 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1  ตั้งไว้  100,000  บาท 
- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 1 จากป่าช้าบ้านโนนสะอาด 

ถึงบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4  ตั้งไว้  100,000  บาท 

- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 4 จากบ้านโนนลาน ถึงสามแยกไป
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว ก่อนที่จะได้พิจารณาและมีมติจึงขอให้
ท่านนายกแถลงชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม เชิญครับ 

นายกเทศมนตรี  - ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนเอกชน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ดังนี้ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1  ตั้งไว้  100,000  บาท 



- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 1 จากป่าช้าบ้าน      
โนนสะอาด ถึงบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4  ตั้งไว้  100,000  บาท 
- เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 4  จากบ้านโนนลาน  

ถึงสามแยกไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 
เนื่องจากงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้มีการประสานงานและสำรวจร่วมกับ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ ในการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2561 เกี่ยวกับโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างทั้ง 2 โครงการ
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 ตั้งงบประมาณไว้ 
100,000 บาท เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 1 จากป่าช้าบ้ านโนน
สะอาด ถึงบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 นั้น ไม่สามารถดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำออกไปอีกได้ เนื่องจาก
เกินแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้า จำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมจึงจะสามารถขยาย
เขตไฟฟ้าออกไปอีกได้ ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 100,000 บาท เพ่ือดำเนินการดังกล่าวนั้น 
ไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ 

กรณี โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4   ตั้งไว้  100,000บาท เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 4 จากบ้านโนนลาน ถึงสามแยกไปบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 1 สามารถดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำได้ และสามารถขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
เพ่ิมเติมออกไปได้อีกจากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากยังไม่เกินแรงดันของหม้อแปลงจากหมู่ที่ 4 
บ้านโนนลาน 

ดังนั้น  ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการทั้ง 2 โครงการนั้น เป็นการดำเนินการใน
ถนนสายเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน จึงมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
หรือโอนงบประมาณจากโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 1 จากป่าช้าบ้านโนนสะอาด ถึงบ้านโนน
ลาน หมู่ที่ 4 มาเพ่ิมเติมในการดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 จากเดิมที่ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 4 จากบ้านโนนลาน  

/ถึงสามแยก... 
 
ถึงสามแยกไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 เป็นงบประมาณ 200,000 บาท ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองต่อ
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอต่อสภาฯ แล้ว 

 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้สอบภามหรืออภิปรายในกรณีดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปรายแต่
อย่างใด จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

 5.4 การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและข้อความรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี 2560 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2560 

ประธานสภาฯ  - ด้วยท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตาม
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕60  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นการด่วน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำกัดเซาะ      
บ้านสนามบิน หมู่ที่ 7 ระยะทางดำเนินการ 40.00 ม. กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร เป็นเงิน 93,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล



ตำบลโนนสะอาดกำหนด  จึงขอให้ท่านนายกแถลงชี้แจงรายละเอียดกรณีดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ 
เชิญครับ 

 

นายกเทศมนตรี  - สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๐ 
ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการด่วน จำนวน 31 โครงการ ซึ่งมีจำนวน 1 
โครงการ ได้มีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเรื่องของสภาพพ้ืนที่ คือ โครงการที่ 28 ดังนี้ 

- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำกัดเซาะ บ้านสนามบิน หมู่ที่ 7 ระยะทาง
ดำเนินการ 40.00 ม. กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร 
เป็นเงิน 93,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว ได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูแสงดาวก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่  
74/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นวงเงินงบประมาณ 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) 

เนื่องจาก ถนนคอนกรีตเดิมมีความกว้าง 3.00 เมตร ผู้รับจ้างจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมถนน
กว้าง 3.00 เมตร เท่ากับความกว้างของถนนคอนกรีตเดิม แต่ตามที่กำหนดในแบบแปลนและสัญญา
จ้างได้กำหนด ถนนกว้าง 3.50 เมตร ซึ่งหากจะดำเนินการให้ถนนมีความกว้าง 3.50 เมตร           
ก็สามารถดำเนินการได้และผู้รับจ้างก็พร้อมที่จะดำเนินการเพ่ิมเติมให้ครบตามแบบ ซึ่งในการนี้ ช่างผู้
ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นการประหยัด
งบประมาณ ถึงแม้จะดำเนินการให้ถนนมีความ 3.00 เมตร ก็ไม่ทำให้การจราจรและโครงสร้างความ
มั่นคงแข็งแรงของถนนได้รับผลกระทบแต่อย่างใด โดยคิดเป็นงบประมาณที่ดำเนินการจริง ทั้งสิ้น 
72,904.34 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็นเงินยอดหักจ่าย 
จำนวน 11,095.66 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์) จากวงเงินงบประมาณ 
84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความและ
แบบแปลนใหม่ ดังนี้ 

ข้อความเดิม... 
 
 

 
ข้อความเดิม 
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำกัดเซาะ บ้านสนามบิน หมู่ที่ 7 ระยะทาง

ดำเนินการ 40.00 ม. กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร 
เป็นเงิน 93,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำกัดเซาะ บ้านสนามบิน หมู่ที่ 7 ระยะทาง

ดำเนินการ 40.00 ม. กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร 
เป็นเงิน 72,904.34 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารที่ได้นำเสนอต่อสภาฯ แล้ว 

ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ได้อภิปรายว่า ในการดำเนินการดังกล่าวนั้นได้มีการตรวจสอบก่อนหรือไม่ที่จะเสนอให้สภา 
(สท. เขต 2) พิจารณาอนุมัติงบประมาณฯ และเมื่อได้มีการดำเนินการทำไมผู้รับจ้างหรือผู้ควบคุมงานไม่ตรวจสอบ

ความถูกต้องให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติงาน และได้มีการดำเนินการไปแล้วจึงได้มาขออนุมัติต่อสภาฯ 
ทำไมไม่ให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง



เท่าที่ควร กระผมจึงไม่เห็นด้วย ซึ่งหากได้มีการขอให้สภาฯ ได้พิจารณาก่อนก็คงจะเห็นชอบไม่มี
ปัญหาอะไร 

 

นางสาวนิภา  ร่มจันทร์  - ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้ควบคุมงาน (ผอ.กองช่าง) ได้บันทึกเสนอรายงานการดำเนินการ 
(ปลัดเทศบาล) ดังกล่าวและได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราชการไม่ได้เสียเปรียบหรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจาก

ถนนสายเดิมก็มีความกว้าง 3.00 เมตร ผู้รับจ้างจึงได้ดำเนินการให้มีความกว้างเท่ากับถนนเดิม 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรแจ้งเสนอรายงานต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาในการปรับลดงบประมาณตามที่ได้มีการ
ดำเนินการจริง ซึ่งตามแบบแปลนและสัญญาจ้างได้กำหนดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นงบประมาณ 84,000 บาท และช่างได้ดำเนินการคิดคำนวณราคาตามท่ีได้มี
การดำเนินการคือ ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น
72,904.34 บาท หรือคิดเป็นเงินยอดหักจ่ายจำนวน 11,095.66 บาท  

 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - จากที่ผ่านมาก็มีแต่กรณีขอให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงดำเนินการตามท่ีสภาฯ  
(สท. เขต 1) ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่กรณีนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วจึงได้มาขอให้สภาพิจารณาจึงเห็นว่าไม่น่าจะ

ถูกต้องนัก 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้อภิปรายหรือเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่มีผู้ใดกล่าวเพ่ิมเติมหรืออภิปรายอีกจึงได้ขอ
มติเห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมตทิีป่ระชุม ดังนี้ 
1. ไมเ่ห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข ด้วยมติ 6 เสียง  
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข ด้วยมติ 0 เสียง  
3. งดออกเสียง 6 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้ที่ประชุมสภาได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ 
/นายบุญชู... 

 
 
 

นายบุญชู  นินสะคู  - ได้นำเรียนปรึกษา 2 เรื่อง ดังนี้ 
(สท. เขต 2)  1. เรื่องจักรเย็บผ้าของเทศบาลตำบลโนนสะอาด เนื่องจากเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้เคยมี

จักรเย็บผ้าตั้งแต่ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จึงอยากให้ตรวจสอบด้วยว่ามีกลุ่มใด หรือหมู่บ้าน
ใดได้ยืมไปใช้บ้าง หรือยังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ ครบกำหนดสัญญาการยืมแล้วหรือยัง หากครบสัญญา
แล้วอยากให้นำส่งคืนเทศบาลด้วย เพ่ือจะได้พิจารณาให้กลุ่มที่ต้องการต่อไป 

  2. เรื่องการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2561 จำนวน 15,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง 
เนื่องจากได้มีการไปสอบถามราคาตามท้องตลาดแล้วเห็นว่าเลื่อยโซ่ยนต์ซึ่งมีขนาด 3 แรง มีราคา
เครื่องละประมาณ 72,000 หรือไม่เกินเครื่องละ 75,000 บาท ซึ่งหากมีงบประมาณจำนวน 
15,000 บาท ก็สามารถจัดซื้อได้จำนวน 2 เครื่อง จึงอยากให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ให้มีการจัดซื้อจำนวน 2 ตัว 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
 

จ.ส.อ. กฤษดา  ประทุมวี  - ได้ชี้แจงว่าได้เสนอให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปสืบราคาตามท้องตลาดแล้ว 
(จพง.ป้องกัน) 
นายสุนทร  นูสีหา  - ได้ชี้แจงว่าในขณะนี้ก็กำลังสอบถามและสืบราคาตามท้องตลาด ซึ่งหากมีข้อมูลประกอบก็ 



(จพง.พัสดุ) เป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะให้คนที่มีความรู้หรือเคยใช้งานเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ช่วยแนะนำหรือตรวจสอบ
คุณภาพ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สำหรับเรื่องจักรเย็บผ้าก็จะได้ไปตรวจสอบตามบัญชีพัสดุ
หรือสัญญายืมพัสดุว่าได้มีกลุ่มใดหรือหมู่บ้านใดยืมไปใช้งานบ้าง ก็จะได้นำรายงานในการประชุมคราว
ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวสรุปและให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและเสนอเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ
หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงได้กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมสภาฯ และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลา  12.10  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน   ๑๒ คน  

- มาประชุม      จำนวน   ๑2 คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   ๑3 คน 
 

(ลงชื่อ)…..…ฉลาด  บุญสะอาด…….… ผู้จด / บันทึก 
        (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
(ลงชื่อ)........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง............ผู้ตรวจ           

           (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    
                  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)..........สุภาษี  ไกรวิเชษฐ์..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสุภาษี   ไกรวิเชษฐ์) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 

(ลงชื่อ)...........บุญแสง  พรนิคม...........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายบุญแสง   พรนิคม) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 
 
(ลงชื่อ)........ประเสริฐ  ตลับเงิน............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายประเสริฐ  ตลับเงิน) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 

 


